

TỔ TÔNG VÀ TÂM GỐC NHÀ NỖI HOÀ CHÍ MINH

**TÍNH KHOA HỌC, NHÂN VĂN TRONG TỔ TÔNG
TÔI PHE BÌNH VÀ PHE BÌNH QUA DI CHÚC LỊCH SỬ
CỦA CHỦ TỊCH HOÀ CHÍ MINH**

TRẦN XUÂN BÌNH^(*)

Bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây hơn 40 năm nay, kết những trải nghiệm lao động và những hy sinh của con người cách mạng Việt Nam. Trong bản Di chúc của Người, tổ tông và tôi phê bình và phê bình những tính khoa học và nhân văn cao cả có ý nghĩa cốt lõi trong quá trình phát triển của Đảng ta và hàng loạt của cách mạng Việt Nam. Trước lúc đi xa, Người căn dặn chúng ta: “Trong Đảng thóc hán dân chủi rộng rãi, thông xuyên và nghiêm chỉnh tôi phê bình và phê bình là cách tốt nhất để chúng ta phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng ta”⁽¹⁾.

Tổ tông và tôi phê bình và phê bình những Chủ tịch Hồ Chí Minh để cập nên một cách hệ thống và đây là một tác phẩm “Sống mãi là niềm tin” tháng 10 năm 1947 và người nào kiên nhẫn tổ tông này trong suốt quá trình lãnh đạo Đảng và cách mạng Việt Nam cho nên hôm nay chúng ta cùng của cuộc đời mình.

Theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tôi phê bình và phê bình có vai trò hết sức to lớn

đối với sự tồn tại và phát triển của các tổ chức Đảng và mọi căn cứ Đảng viên. Người cho rằng, tôi phê bình và phê bình: “Là thói quen khí sắc bên nhất nội giúp cho Đảng ta mạnh và càng thêm mạnh. Nhờ đó mà chúng ta sửa chữa những khuyết điểm, phát triển ưu điểm, tiến bộ không ngừng”⁽²⁾. Từ sự khẳng định trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy, ở mọi tổ chức, mọi con người bên cạnh những mặt tốt, bao giờ cũng tồn tại những khuyết điểm, những mặt không tốt, nên là những căn bệnh nguy hại. Do vậy Người luôn nhắc nhở chúng ta và nên nguy hiểm nhất là nói với mọi căn cứ Đảng viên là không phát hiện ra bệnh, giấu diếm bệnh nếu nên nói bệnh nặng khỏi chữa, thậm chí không chữa nữa. Cho nên, và nên quan trọng là phải phát hiện ra bệnh sớm và phải dùng “thuốc” để chữa bệnh và người chữa “thang thuốc hay nhất là việc tôi phê bình và phê bình”⁽³⁾.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh tôi phê bình và phê bình là hai mặt có quan hệ chặt chẽ thống nhất biện chứng với nhau, trong nội dung ý kiến phê bình ngược lại, ngược lại ngược lại cũng

^(*) Nơi tại Giảng viên Khoa Triết học, Học viện Chính trị. ĐT: 0982821293.

⁽¹⁾ Hồ Chí Minh. *Toán tập*. t.12. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.497.

⁽²⁾ Hồ Chí Minh. *Sđđ*. t.7, tr.575.

⁽³⁾ Hồ Chí Minh. *Sđđ*. t.5, tr.262.

lãnhững yúkiến dẫn nên tởi pheá bình, muón phat huy tác dụng toái của pheá bình thì trỏoic hết phải ñeà cao tởi pheá bình. Ngóoic chæ roí tởi pheá bình òu ñây không phải tởi hai thập mình mà la sớ thể hiện trình ñoàn hain thỏic, long dung cain va yúchí quyét tâm vón lein của bain thain. Tởi pheá bình cang nghieim tuc, thain thain thì giao duc, thuyét phuc trong pheá bình cang saú saéc. Ngóoic lai, pheá bình cang khaiç quan, vói ñoing cô trong saing, thau lyú ñait tình thì tởi pheá bình cang coi chait lóing. Do ñoì tởi pheá bình va pheá bình la ñhững yeú toátích cõc bein trong của moí toáchõic cách maing, ñây cuing thỏic sớ la yeú cau khaiç quan ñaim cuing coí va taing cõng sớ ñoan ket trong noí boí toáchõic ñaing va trong moí ñaing viein. Chui Tỏch Hoá Chí Minh luón chæ roí “Tởi pheá bình va pheá bình phải ñi ñoái vói nhau, muc ñích la cho moí ngóoic hoic hoí lai òu ñieim của nhau va giup nhau sớa chõa ñhững khuyét ñieim”⁽⁴⁾. Ñhững tởi tởing va lóit daý của Chui Tỏch Hoá Chí Minh vóa còiyú nghóa phỏng phap luán khoa hoic vóa thể hiện tính ñain va in cao cai ñoing thỏic lai ñhững nguyein tác cõ bain trong hoait ñoing thỏic tiein cách maing cuing ñhỏ trong cõng tác xay döng Ñaing ta.

Tỏ tởing của Chui Tỏch Hoá Chí Minh “Pheá bình vieic lam chõu không phải pheá bình ngóoic”⁽⁵⁾ thể hiện quan ñieim va phỏng phap luán ñuing ñain, khoa hoic trong chæ ñaio hoait ñoing thỏic tiein. Ngóoic chæ roí ñhững òu ñieim, khuyét ñieim, tính cách, phẩm chait của moí con ngóoic, moí cain boí ñaing viein chæ ñoõic boí loá roí thỏing qua hoait ñoing, thỏing qua cõng vieic ma hoí ñang ñaim ñieim. Hón ñoá, chæ còit thể thỏing qua vieic lam va ket quait cõng tác moí còit thể ñainh giao pheá bình cain boí moí cách chính xaic, ñuing ñain. Tính ñain va in trong tởi pheá bình va pheá bình của Chui Tỏch Hoá Chí Minh thể hiện pheá bình òu ñây không phải ñeà vaich toái dẫn ñein ñinh kiein, thuáhan, xa cách ma ñaim ñeà cõu ngóoic, giup ngóoic, taó ñieiu kiein ñeà cuing tiein boí Tỏ tởing trên thể

hiên sớ toin trong con ngóoic, toin trong ñain cách ngóoic cain boí của Hoá Chí Minh: “Pheá bình không phải ñeà cõng kich, ñeà ñoí xaú, ñeà chõit ruá” ... “Ta phải tởi pheá bình raó riet va laý long ñain ai, laý long thanh thait ma raó riet pheá bình ñoing chí mình, hai vieic lam ñoiphai ñi ñoái vói nhau”⁽⁶⁾. Tởi pheá bình va pheá bình phải trỏu thanh ñeà ñep sinh hoait thỏong xuyein vói tinh thain nghieim tuc, thain thain, phải ñoõic thể hiện trong thỏic hiện ñain chui hoait roing raí. Thỏic hiện ñain chui trong tởi pheá bình va pheá bình se ñgan ñoá va khác phuc kíp thỏit ñhững sai lam vi phẩm của cain ñain, cain boí ñoing thỏit phat huy ñoõic tính chui ñoing saing taó của ñhieu ngóoic va ñeà cao trach ñieim của moí ngóoic ñoái vói tap thể Ngóoic vieic: “Vieic pheá bình phải tởi trên xuong va tởi döõit lein; cap trên pheá bình chõa ñuñ ñoing chí, ñoing sớ pheá bình chõa ñuñ Phải hoan nghein quan chung pheá bình ñoá thì sớ pheá bình moí hoan toan”⁽⁷⁾.

Chui Tỏch Hoá Chí Minh luón khaiç ñinh ñoái vói moí toáchõic Ñaing chæ maing khi ma òu ñoít tởi pheá bình va pheá bình trỏu thanh moí nhu cau bein trong, moí ñoing löic maing meí không thể thieu ñoõic thuc ñây toáchõic ñoí không ñoing phat triein vón lein. Tởi pheá bình va pheá bình moí cách ñuing ñain se la ñhững “lieu thuoic” ñaim giao quyét ñhững maú thuan trong moí toáchõic va moí con ngóoic. Trong thỏic teá ñeú tởi pheá bình va pheá bình không thain thain, nghieim tuc thì chain ñhững không ñoing vai tro ñoing löic phat triein ma con ñain ñein kim haim, thain chí thuitieu sớ phat triein. Thỏic tiein quaitrinh xay döng va phat triein của Ñaing cho thay, òu ñau tởi pheá bình va pheá bình yeú hoac không ñoõic thỏic hiện nghieim tuc thì òu ñoí ñang löic laing ñaio va sớic chiein ñau của toáchõic Ñaing bõ suy giam, cai bieú hiện tieu cõc không ñoõic ñau tranh, khác phuc kíp thỏit. Vì vậy, Ngóoic thỏong giao duc chung ta sớ dung tởi pheá bình va pheá bình thỏong xuyein ñhỏ moí phỏng tiein hieu nghieim,

⁽⁴⁾ Hoá Chí Minh. *Sñd.* t.5, tr.267.

⁽⁵⁾ Hoá Chí Minh. *Sñd.* t.5, tr.232.

⁽⁶⁾ Hoá Chí Minh. *Sñd.* t.5, tr.239,261.

⁽⁷⁾ Hoá Chí Minh. *Sñd.* t.5, tr.584.

một phương pháp nuôi nấng trẻ em xã hội, phát triển con người. “Mọi cái bỏ mọi năng việc, mọi ngày phải tôi kiếm niềm, tôi phê bình, tôi sửa chữa nhờ mọi ngày phải rửa mặt”⁽⁸⁾.

Trong sự nghiệp cách mạng nhất là trong thời kỳ mới mỗi nhà nước là một nhiệm vụ mới hiện nay, Đảng phải thông suốt nếu cao tính chiến đấu tôi phê bình và phê bình nhà Đảng thức sự lạc hậu hoàn kết thống nhất cả về tổ chức và hành động, góp phần nữa di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành hiện thực. Người viết: “Năm kết lại một truyền thống tốt đẹp của Đảng và nhân dân ta. Các công việc trọng tâm nên các chỉ đạo cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng nhờ giữ gìn con người của đất mình”⁽⁹⁾.

Thật vậy, tôi phê bình và phê bình trong Đảng phải tạo nên sự nhất trí cao và quan tâm, nỗ lực, thông qua nội phải làm cho công lý, nỗ lực của Đảng là vào cuộc sống và nước thức hiện coi hiệu quả Qua tôi phê bình và phê bình khác phục nước những hạn chế khuyết điểm, sai lầm những thói lỗi bỏ những phần tử cơ hội, cải thiện chủ nghĩa trong Đảng làm cho Đảng ta luôn thức sự trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, nghiêm túc trong những năm qua và hiện nay, chúng ta còn xuất hiện không ít những hiện tượng tiêu cực, thiếu minh bạch, những biểu hiện phần nào cảm động nhà trên không chế độ không trách nhiệm một số cán bộ đảng viên và tổ chức Đảng. Nếu không cải thiện những thói xấu thì việc tiến hành tôi phê bình và phê bình. Vì vậy, trong thức tế tính chiến đấu của một bộ phận cán bộ đảng viên giảm sút, biểu hiện tổ chức bình quân chủ nghĩa, sự khuyết điểm không dám đấu tranh nghiêm túc với bản thân. Ở một số tổ chức, một số bộ phận tiến hành phê bình còn chung chung, hình thức không nghiêm túc, rồi việc, nên chừa nể ra nước biến pháp cui thể mang tính khai thị. Việc thức

hiện đại chủ trong tôi phê bình và phê bình còn mang tính hình thức, không nêu duy trì thông suốt, nghiêm túc. Những biểu hiện trên nhà nước Đảng hồi Đảng XI chưa rõ “Đảng lĩnh nhà nước chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ sinh hoạt đảng chưa nghiêm, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tôi phê bình và phê bình yếu”⁽¹⁰⁾.

Hiện nay, nhà nước Đảng hồi khách quan của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, nên công tác và tăng cường hơn nữa khối lượng kết trong Đảng chúng ta cần nhận thức này nếu và sau sự tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôi phê bình và phê bình. Đảng thời phải quản trị quan tâm của Đảng và phải huy động chủ trong Đảng, thức hiện nuôi dưỡng tập trung dân chủ giữ vững kỷ cương, kỷ luật; thông suốt tôi phê bình và phê bình, nội thất, nội thất. Nếu thức hiện những yêu cầu trên, công tác tôi phê bình và phê bình cần phải nhận thức và làm tốt một số vấn đề sau đây.

Một là phải quản trị, giáo dục cho mỗi cán bộ đảng viên nhận thức đúng vai trò, vị trí, ý nghĩa của tôi phê bình và phê bình. Hồ Đảng ông một học tập tổ chức nhà nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phải triển khai một cách sâu rộng, cui thể thức thức trong nội phải quản trị một cách sâu sắc tổ chức của Người về tôi phê bình và phê bình trong các tổ chức Đảng và nhà với mọi năng việc hiện nay, nhờ vậy kiến Đảng hồi Đảng XI khẳng định: “Việc học tập và làm theo tam gương nhà nước Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thông suốt, lâu dài của cán bộ đảng viên, của các chỉ đạo tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân”⁽¹¹⁾. Trên cơ sở nội cần phải nêu cao tính trách nhiệm cá nhân gắn với tổng thể nhà nước công xã nhà nước biến pháp phù hợp trong thức hành tôi phê bình và

⁽⁸⁾ Hồ Chí Minh. *Sđđ*. t.5, tr.239.

⁽⁹⁾ Hồ Chí Minh. *Sđđ*. t.12, tr.497.

⁽¹⁰⁾ Đảng Cộng sản Việt Nam. *Văn kiện Đảng hồi Đảng biểu toàn quốc lần thứ XI*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.174.

⁽¹¹⁾ Đảng Cộng sản Việt Nam. *Văn kiện Đảng hồi Đảng biểu toàn quốc lần thứ XI*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.257.

phê bình.

Hai lài ñeà ñaïng cao chaát löông töi phê bình vaø phê bình trong caïc toà chöïc ñaïng vaø moãi Ñaïng vieãn caïn phaái coi moät cô cheá phuø hoïp, baø ñaïm ñeà goïp phaãn thöïc hieãn coi hieäu quaï töi phê bình vaø phê bình trong tình hình hieãn nay. Bôï vì, trong thöïc teá nhöïng haïn cheá trong töi phê bình vaø phê bình ôï caïc toà chöïc vaø moãi caïn haïn ñeäu xuát phaát töø cô cheá Thöïc teá ñeà traï löï caïn hoï vì sao trong caïc cuoïc hoïp khoïng ñaäu tranh thaïng thaïn, khoïng daïm noï ra söï thaát? Vì sao hieãn nay coi nhieäu thö naëc danh toà caïb caïc toà chöïc vaø caïn haïn? Vaø vì sao hieãn nay phaïn löïn nhöïng vuï vieïc sai traï trong caïc toà chöïc, caïc ñôn vò laïi khoïng phaái tìm ra thöïng qua töi phê bình vaø phê bình?... Cöï leï ôï ñaäu laï nhöïng vaïn ñeà teá nhö do söï chi phaï bôï löï ích vaø söï an toaïn cuï caïng öôï töi phê bình vaø phê bình. Vì vaøy, caïn phaái coi moät cô cheá baø ñaïm ñeà vöa khích leãng öôï ñöïng ra ñaäu tranh phê bình, noï thaïng noï thaát nhöïng ñöïng thöï cuïng phaái baø veä ñöïc hoï khoïng bô truøuïm, thuø haïn... Ñöïng thöï cuïng phaái coi nhöïng bieïn phaïp xöï lyï nghieãm khac nhöïng hieãn tööng löï dung phê bình ñeà vu caïb, ñaäu khích lam giam uy tín caïn boä toà chöïc vì muc ñích caïn haïn. Hôn ñöä, cô cheá caïn taø moï ñeäu kieïn ñeà ngöôï töi phê bình töi giaïc, thaïn khac, ngöôï ñöïc phê bình tieïp thu thaái maï, vui veï nghieãm tuïc. Cöï nhö vaøy, töi phê bình vaø phê bình moï thöïc söï

trôï thaïn nhu caïn khac quan, laï ñöïng löïc phaï trieïn trong caïc toà chöïc ñaïng vaø moï caïn haïn.

Ba lài phaái thöïc hieãn toà vaø duy trì thöïng xueïn cheá ñeà töi phê bình vaø phê bình ñeäu vöï caïc toà chöïc Ñaïng hieãn nay. Trong quaï trình thöïc hieãn ñeäu vöï caïn boä laïn ñaäu vaø chuï trì caïc caïp phaái thöïc söï gööng maïu vaø nghieãm tuïc trong töi phê bình vaø phê bình, phaái kieïn quyét ñaäu tranh khac phuïc nhöïng bieäu hieãn hình thöïc, ñaäu khai trong tieïn haïn töi phê bình vaø phê bình. Ñöïng thöï, phaái taø moï ñeäu kieïn ñeà phaï huy daïn chuï röïng raï cho moï ñaïng vieãn trong caïc toà chöïc Ñaïng tieïn haïn töi phê bình vaø phê bình thaát khac quan vaø thaái maï theo tình thaïn cuï Ñaäu hoï ñaïng XI chæ röï "Phaï huy daïn chuï ñaïng cao chaát löông töi phê bình vaø phê bình trong sinh hoat cuï caïc caïp uyï, toà chöïc ñaïng"⁽¹²⁾.

Ngay nay, chung ta thöïc hieãn toà tö tööïng töi phê bình vaø phê bình cuïa Chuï Tôch Hoà Chí Minh coi yï nghóa to löïn trong ñaïng cao söïc maïn chieïn ñaäu trong caïc toà chöïc Ñaïng vaø moï ñaïng vieãn ñöïng thöï goïp phaãn thieát thöïc vaø thöïc hieãn mong muoïn cuoï cung cuïa Ngöôï tröïc luc ñi xa ñöï laï "Toaïn Ñaïng, toaïn daïn ta ñöaïn keät phaïn ñaäu xaøy döïng moät ñöïc Vieät Nam hoat bình, thöïng nhaát, ñöïc lap, daïn chuï vaø giau maïn vaø goïp phaïn xöïng ñaïng vaø söï nghieãm caïc maïng thaé gioï"⁽¹³⁾.



⁽¹²⁾ Ñaïng Coïng saïn Vieät Nam. *Vaïn kieïn Ñaäu hoï ñaäu bieäu toaïn quoc laïn thöï XI*. Nxb Chính trị quoc gia, Haï Noï, 2011, tr.58

⁽¹³⁾ Hoà Chí Minh. *Söïd*. t.12, tr.500.